



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561#

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ผลิตบุคลากรสายสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังหารือนโยบายบูรณาการการผลิตบุคลากรสายการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพในอนาคต กับ ศ.นพ.อุดม ชินินทร รมช.ศธ. ว่า สธ.เป็นหน่วยงานที่ใช้บุคลากรและมีข้อมูลในภาพรวมของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนศธ.เป็นหน่วยงานผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งต้องการความชัดเจนในการเพิ่มการผลิตบุคลากรสายสุขภาพบางสาขา ดังนั้น สธ.จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้ศธ.นำไปใช้ประกอบการพิจารณา ทำให้มีกำลังคนที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศต่อไป</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	<p>แผนปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 เม.ย. 2561 จะดำเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 2.ด้านระบบบริการสาธารณสุข 3.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ 4.ด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลังสุขภาพ แยกย่อยเป็น 10 ประเด็น</p> <p>1. ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ มี คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ มีนายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและจัดทำนโยบายหลักด้านระบบสุขภาพของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนให้ไปในทิศทางเดียวกันและเสนอต่อ ครม. 2.ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ให้มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศ 3.กำลังคนสุขภาพ ให้มี คกก.กำลังคนด้านสุขภาพกำหนดนโยบายกำลังคนสุขภาพของประเทศ</p> <p>4.ระบบบริการปฐมภูมิ เน้นระบบที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์จำเพาะ (Specific Package) ตามความต้องการจำเพาะและจำเป็นด้านสุขภาพของแต่ละพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดตั้งกองทุนบริการปฐมภูมิ 5.การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 6.การแพทย์ฉุกเฉิน 7.การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 8.ความรู้ด้านสุขภาพ 9.การคุ้มครองผู้บริโภค และ 10.ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ จะจัดเป็น 3 ชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 1.ชุดสิทธิประโยชน์หลักหรือสิทธิประโยชน์จำเป็น ทุกสิทธิได้รับเหมือนกัน 2.ชุดสิทธิประโยชน์เสริม 1 แต่ละกองทุนพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ใช้สิทธิเอง และ 3.ชุดสิทธิประโยชน์เสริม 2 ประชาชนต้องจ่ายเงินเองหากต้องการใช้บริการเพิ่ม</p>
เดลินิวส์	<p>ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว กรณ์ นายณภัทร กุลภาชญาภานต์ ช่างสีบริษัทโตโยต้าบ้านโพธิ์ เครียดที่ภรรยาขอแยกทาง ได้ดื่มเหล้าขมใจจากนั้นไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กใช้ปืน .38 ยิงตัวตาย</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า คนที่มีความคิดอยากทำร้ายตัวเอง หากศึกษาย้อนหลังจะพบว่าอยู่ภายใต้ภาวะความกดดันในจิตใจ อยากทำร้ายตัวเอง สับสน ไม่สบายใจ ทางจิตวิทยาถือเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ที่ผ่านมาการสื่อสารความทุกข์ของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ จะใช้วิธีการต่างๆ เช่น เขียนไดอารี่ ส่งเอสเอ็มเอส โทรศัพท์ แต่ปัจจุบันเป็นการไลฟ์สดเพื่อให้คนที่เห็นก็จะต้องมองปรากฏการณ์อย่างเข้าใจ หากยัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่ได้ลงมือ อย่าไปต่อว่า ทำทนาย ส่งเสริม แต่ควรให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ ดึงเขาออกมาจากสิ่งที่กำลังจะทำ ทั้งนี้ ผู้ชายมีอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิง เพราะมักจะเลือกวิธีที่รุนแรง ทำให้เสียชีวิตในพื้นที่ ส่วนผู้หญิงอาจจะเลือกวิธีที่เบาลง ทำให้พอมีเวลาให้การช่วยเหลือได้ แต่ทั้งคู่มีอารมณ์คล้ายกัน คือ เป็นการตัดสินใจชั่ววูบ</p>
ไทยโพสต์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองบัว อ.รัชฎา จ.ตรัง ซึ่งได้รับรางวัลปลอดไข้เลือดออกจาก สธ.ในระยะเวลา 10 ปี และเป็นต้นแบบของภาคใต้ในการป้องกันควบคุมโรค พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยจะระบาด 1 ปีเว้น 1 ปี หรือ 1 ปีเว้น 2 ปี ซึ่งในปีนี้อาจมีผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่พบอัตราการตายสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนยังขาดความตระหนักรู้ ทำให้โรครุนแรงมากขึ้น 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบพบมีการกระจายไปยังเด็กโตมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องเพิ่มความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรค ส่วนประชาชน หากมีไข้สูงเกิน 48 ชม. ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ภาคใต้มีฤดูฝนก่อนภาคอื่น ๆ ดังนั้นการกระจายของเชื้อไข้เลือดออกมักเริ่มจากภาคใต้ รองลงมาคือภาคกลาง มาตรการในการควบคุมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ป้องกันควบคุมผ่านการทำงาน อสม. และผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.แจ้งรพ.ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าละเลยการป้องกันกักับดูแลโรค และ 3.ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p>
ไทยโพสต์	<p>บำบัดสารเสพติดในทหารเกณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว นายศิรินทร์ยา ลิทธิชัย เลขานุการ ป.ป.ส. เปิดเผยผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารปี 2561 พบสารเสพติด 12,209 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 โดยเป็นยาบ้าสูงสุดกว่าหมื่นคน ป.ป.ส. กองทัพบก ก.มหาดไทย และก.สาธารณสุข ได้หารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ได้ข้อสรุปว่า กรณีที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะแล้วถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหาร เป็นหน้าที่ของค่ายทหารที่ฝึกทหารเกณฑ์ใหม่ นำเข้ารับการบำบัดในค่ายนั้น ๆ ในผลัดแรก ส่วนกลุ่มจับได้ใบดำไม่ต้องเป็นทหาร ป.ป.ส.และหน่วยงานทหารแต่ละภาคจะทำทะเบียนประวัติ แล้วส่งเข้ารับการบำบัดรักษาตาม และส่งเข้าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละจังหวัด เป็นเวลา 13 วัน ผู้ที่เข้ารับการบำบัดโดยสมัครใจและผ่านการคัดกรองจากศูนย์คัดกรองของรพ.ประจำพื้นที่ จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา และไม่มีการทำบันทึกทะเบียนประวัติ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 108 ที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษา ส่วนผู้ที่ไม่มารายงานตัวเข้ารับการบำบัดหรือไม่ผ่านการคัดกรอง จะถูกส่งตัวเข้าบังคับบำบัดตามโปรแกรมของกรมคุมประพฤติ หากผ่านการบำบัดแล้วไม่กลับไปเสพซ้ำ จะลบประวัติออกจากทะเบียนประวัติผู้ติดยา</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์เล่นกับไฟ	<p>มาตรการความปลอดภัยทางถนน</p> <p>-เสนอว่า เห็นด้วยกับนายกฯ ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวด เนื่องจากใช้วิธีณรงค์แล้วล้มเหลวก็ต้องใช้วิธีบังคับ รู้ปัญหาสาเหตุความสูญเสียหมดแล้ว ขาดเพียงการปฏิบัติอย่างเป็นระบบแบบแผน</p>
มติชน	<p>มาตรฐานปลาร้า</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.ต.วิรัช โตอิม เจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาร้าจำรัส ของฝากชื่อดัง จ.นครสวรรค์ ให้ความเห็นว่า การกำหนดมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านระดับล่าง จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการผลิตปลาร้าจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นช่องว่างให้หน่วยงานรัฐเข้ามาบีบ</p> <p>-นางสมศรี กองสุข ประธานกลุ่มสตรีปลาร้าปลารวย บ้านทุ่งขุนน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ทางกลุ่มผลิตปลาร้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอยู่แล้ว มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาตรวจสอบอยู่เสมอ รวมทั้ง ม.ราชภัฏอุบลราชธานีและม.อุบลราชธานี ได้เก็บตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์ ไม่พบสารเจือปนปรุงแต่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางบริหารจัดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม กับอธิบดีกรมการจัดหางาน ว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานกว่า 1.3 ล้านคน อยู่ในขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพประมาณ 4 แสนคน โดยจากข้อมูลกรมการจัดหางาน มีแรงงานต่างด้าวรอตรวจสุขภาพ 358,089 คน มากสุดอยู่ที่กรุงเทพฯ 1.4 แสนคน ที่เหลือกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของกองบริหารสาธารณสุขและกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพแล้วกว่า 1 ล้านคน สธ.มีแผนรองรับการเข้ารับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่เหลือ โดยพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ได้ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการ โดยควบคุมคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สธ. ยืนยันว่าดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวทันเวลาแน่นอน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้กำหนดให้การยุติวันโรคเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายยุติวันโรคตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ด้านการต่อต้านวันโรค ระยะ 5 ปี ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จาก 172 ต่อแสนประชากร ในปี 2558 เหลือ 10 ต่อแสนประชากรในปี 2578</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>แกนนำพัฒนาพฤติกรรมกรบริโภค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อัย. จัดอบรมเครือข่ายแกนนำครูและเจ้าหน้าที่สสจ.ทั่วประเทศ เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมกรบริโภคอาหารไปสานต่อในโรงเรียน และกล่าวว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น เกิดจากพฤติกรรมกรดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ไม่ออกกำลังกาย จึงต้องปลูกฝังเยาวชนให้มีพฤติกรรมกรบริโภคที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การอ่านฉลากโภชนาการ และนำความรู้ที่อบรมส่งต่อสู่ครอบครัวและชุมชน</p>
สยามรัฐ	<p>ประชุมวิชาการ กรมวิทย์ฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจันพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0” พร้อมมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น รวม 7 รางวัล โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 แก่ ภก.อมร วรงค์พุทธพิทักษ์ ผู้ริเริ่มและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล และรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สูตรมะนาวผงยูโรโลมัลด์ระดับอัลบูมินในปัสสาวะที่เป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไต โดย ศ.ปิยะรัตน์ โดสุโขวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาอนุภาควิลิกานโนฟลูออเรสเซนต์ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุมทิศทาง สำหรับการตรวจจับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ดร.สุวิสา บำรุงทรัพย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 2.ประเภทหนังสือ/ตำราวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ โดย พญ.ธัญญา บุญศิริพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ไฮโดโครม พี 450 : การแปลงรูปทางชีวภาพและวิธีการควบคุม โดย รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกัจจร คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 3.ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ โดย ดร.ยุพิน ใจแปง ศูนย์

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ระบบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ในรพ.บ้านหมอและรพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดย นายต่อศักดิ์ ตาววงศ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ้านหมอ จ.สระบุรี</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>สรรพคุณดอกมะลิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สมัยโบราณมักจะใช้เครื่องหอมต่างๆ ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่สมดุล บรรเทาภาวะร้อนระอุ และช่วยให้จิตใจสงบสบายขึ้น เช่น แป้งร่ำ แป้งหอม แป้งจากเกสรดอกไม้ ซึ่งจะมีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบ รวมถึงนำแป้งดินสอพองมาผสมกับน้ำลอยดอกมะลิใช้ทาผิว นำมาทำน้ำลอยดอกมะลิดื่ม หรือเป็นน้ำในข้าวแช่ และชาดอกมะลิ โดยมะลิมีรสหอมเย็น บำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน ช่วยผ่อนคลาย จิตใจชุ่มชื้น บำรุงครรภ์ แก้อ่อนใน กระหายน้ำ จัดเป็นตัวยาชนิดหนึ่งในพิภักตเกสรทั้ง 5 เกสรทั้ง 7 และเกสรทั้ง 9 เป็นส่วนผสมหลักของยาหอมเทพจิตร แก้วเวียนศีรชะ หน้ามีตตาลาย ช่วยให้จิตใจสงบ ปรับสมดุลร่างกาย ปัจจุบันนำมาสกัดเป็นเครื่องหอมใช้ในธุรกิจสปาทั่วโลก รวมถึงสุคนธ์ บำบัด มีการใช้มะลิแต่งกลิ่นในเครื่องสำอางหลายชนิด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>พัฒนา OTOP</p> <p>-เสนอข่าว นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวถึงโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตว่า กรมฯ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นร่วมกันลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการผลิตเพื่อให้ผ่าน อย.และมาตรฐาน มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน)</p>
<p>มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p>	<p>กรีนมาร์เก็ต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สจ.ภาพสินธุ์ นำรถโมบายเคลื่อนที่ (Mobile Unit Food Safety) เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ในตลาดกรีนมาร์เก็ต รพ.ภาพสินธุ์ เบื้องต้นไม่พบสารเคมีอันตรายในสินค้าที่วางจำหน่าย ผู้บริโภคมั่นใจได้ 100%</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ ไทยรัฐ, workpointnews.com www.tnews.co.th news.mthai.com</p>	<p>ปลิงขนาดใหญ่กัดเสียชีวิต จ.อ่างทอง</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ม.2 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง พบปลิงลักษณะแตกต่างจากปลิงทั่วไป ผิวสีเหลืองมีลายดำคาดเป็นปล้องๆ ตัวขนาดใหญ่ประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 30 ซม. มีเขี้ยวที่ปาก โดย นายเสน่ห์ มีศรี อายุ 61 ปี ถูกกัดที่หน้าแข้งขวา ได้ล้างแผลเอง หลังจากนั้น 5 วันก็เสียชีวิต ส่วน นายสุบิน ยินดี อายุ 65 ปี ถูกปลิงกัดและดูดเลือดที่บริเวณต้นขา ทำให้เลือดไหลไม่หยุด บริเวณแผลเป็นรอยเขียวช้ำ ต้องนำส่งรพ.อ่างทอง แพทย์ได้ทำการห้ามเลือด ฉีดยาฆ่าเชื้อ และฉีดยากันบาดทะยัก</p> <p>ด้าน เจ้าหน้าที่สจ.อ่างทอง เตือนหากโดนปลิงกัดจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เนื่องจากปลิงขนาดใหญ่จะมีเชื้อโรคสะสมอยู่มาก อาจทำให้แผลอักเสบติดเชื้อลุกลามได้ และควรนำปลิงที่กัดไปให้แพทย์ดูว่าเป็นปลิงชนิดใด เพื่อเป็นแนวทางให้การรักษาต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch